
บอสใหญกลุมไทคอน ยํา้ตางชาติยังมองไทยมี

ศักยภาพในการลงทุนที่ดี

กลับจากโรดโชวสิงคโปรคราวน้ี วีรพันธ พูลเกษ บอสใหญกลุมไทคอน ผูนําดานโรงงานและคลังสินคาสําเร็จรูปให

เชา เหน่ือยกาย แตไมเหน่ือยใจ เพราะนักลงทุนสิงคโปรที่พบยังเทใจใหกับหุนไทคอนอยางดีเยี่ยม เน่ืองจากมัน่ใจ

ไทคอนสามารถรักษาผลกําไรของบริษทัไดตามเป าหมายที่ตัง้ไวอยางแนนอน ยํ้าตางชาติยังมองไทยมีศักยภาพใน

การลงทุนที่ดี ถึงแมจะมีปัญหาการเมืองบอยครัง้ แตทุกครัง้ไทยก็จะสามารถผานพนวิกฤติไปดวยดี และเศรษฐกิจ

กลับมาแข็งแกรงกวาเดิมเสียอีก….
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